

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม จำนวน ๒๕ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปรารภ นางสันเทียะ	ประธานสภา อบต.หินดาด	
๒	นายประจักษ์ เจริญลาภ	รองประธานสภา อบต.หินดาด	
๓	นายเลิศศักดิ์ พุ่มทานนท์	เลขานุการสภา อบต.หินดาด	
๔	น.ส.จิตติมา พวงแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายสมาน ลอยสวรรค์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๖	นายเสถียร กลางสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๗	นายยุทธนา สอนจันดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๘	นายทัศนัย พันเหนือ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๙	นายสมหมาย ดาวไรสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๑๐	นายวุฒิไกร ประจันทะสี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๑๑	นายทองปาน ภูคำศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๑๒	น.ส.จารุวรรณ พรหนองแสน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๑๓	นายมิตร์ อัครชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๔	นายอุดม ฤทธิ์ภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๕	น.ส.เกตุมาศ ในพิมาย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๖	นายทองปอน ภูคำศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๗	นายวิศรุต บุญอิสระเสรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๘	นายภูเมศ เศรษฐี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๙	นายดวน ศรีใส	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๒๐	นายชัชวาลย์ ยังทองกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๒๑	นายมาลา แก้วมีศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓	
๒๒	นางอาจารย์ ค้าสเปอร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	
๒๓	นายประมวล ไปเจอะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔	
๒๔	นายบุญมา ม่วงกล้วย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕	
๒๕	นายนาน มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕	

/๑. นางบัวเรียน...

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๔ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางบัวเรียน แก่งคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ลาป่วย
๒	นายไพโร ทูมนาหาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	ลากิจ
๓	นายพิบูลย์ แสงสุระ	นายก อบต.หินดาด	ลาป่วย
๔	นายดำรง พิมพ์ภักดี	รองนายก อบต.หินดาด	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเจริญ ไปเจอะ	รองนายก อบต.หินดาด	
๒	นายบุญมา คงวุฒิ	ที่ปรึกษานายก อบต.หินดาด	
๓	นางปราณี สอนจันดา	เลขานุการนายก อบต.หินดาด	
๔	นายบุญเลี้ยง ภิญโญ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	
๕	น.ส.สุวิษญ์ นาศรี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	
๖	น.ส.พิริดา ล่องกลาง	ปลัดอำเภอ สคร.๑.	
๗	น.ส.สกลภัทร อินเอี่ยม	หัวหน้าสำนักปลัด	
๘	น.ส.สุภาวดี ศรีวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไป	
๙	นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน	รองปลัด อบต.	
๑๐	นายวิเชียร แท้ไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดครบองค์ประชุมแล้ว นายปรารภ นางสาวสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

๑.๑ นายก อบต.หินดาด ขอขอบคุณ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หินดาด พนักงานส่วน ตำบล ทุกคน ที่ร่วม

- โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดปทุมวัน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๔ งานเรียบร้อยด้วยดี

- ให้ความร่วมมือในการอยู่เวร ๗ วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขอเชิญที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ตรวจสอบข้อความว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ และมีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีการแก้ไข

เมื่อไม่มีการแก้ไข ต่อไปขอมติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

ญัตติเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ “ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ประธานสภาฯ

บัดนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้รับทราบ รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำเสนอรายละเอียดครับ

นายวิเชียร แท้ไธสง

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยเอกสารได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดทุกท่านได้รับทราบตั้งแต่วันส่งหนังสือเชิญประชุมให้ทุกท่านดูอย่างละเอียดอีกครั้ง หากสงสัยให้ท่านสอบถาม หรือตรงไหนไม่ถูกต้อง ท่านอาจสงสัยว่าบางโครงการเห็นว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ทำไมขีดช่องระหว่างดำเนินการ โครงการนั้นดำเนินงานในปริมาณงานเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างจึงยังเป็นระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการหมู่ ๒ ลงหินคลุกรอบสระโบสถ์ทิศเหนือ คณะกรรมการไปตรวจงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จึงยังเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๑ และจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการสรุปว่าสถานะโครงการใดดำเนินการแล้ว สถานะโครงการใดยังไม่ดำเนินการ สถานะโครงการใดบ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ถ้าสถานะดำเนินการแล้ว คือการ

/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว...

นายวิเชียร แท้ไธสง
นักวิเคราะห์นโยบาย

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการสรุปรวมทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ รวมจำนวน ๑๘๐ โครงการ งบประมาณจากข้อบัญญัติ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๗,๙๐๐ บาท ที่มาแหล่งงบประมาณ จากจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๕๗,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการเสร็จ ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑๒๕ โครงการ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๗๙,๐๘๒ บาท

ประธานสภาฯ

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้อธิบายรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีฯ อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๓

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด

นายวิเชียร แท้ไธสง

งานเลขานุการงานนโยบายและแผน เสนอเข้าสู่สภาฯ เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๓ แผนฉบับนี้ เกิดจากระเบียบแผนกำหนดว่า หากมีหน่วยงานใด ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อำเภอ หรือ อปท.จะดำเนินโครงการในเขตพื้นที่ ตำบลหินดาด ต้องมาตรวจดูแผนท้องถิ่นว่ามีโครงการดังกล่าวในแผนหรือไม่ เหตุผลที่เพิ่มเติมแผนในครั้งนี้ คือ งานสวัสดิการสังคมได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ แบ่งเป็น ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท อีก ๑๘๐,๐๐๐บาท เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในอาคารผู้สูงอายุ แต่ยังไม่รวมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ต้นเรื่องก็ไม่ได้แจ้งงานแผนตั้งแต่การเริ่มดำเนินการของงบประมาณ แต่ทราบจากนายกฯ ชี้แจงหน้าแถววันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ว่าได้รับงบประมาณส่วนนี้ จึงมาตรวจสอบในแผน ไม่มีจึงดำเนินการเพิ่มเพื่อรองรับไว้ และมีส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ และมีโครงการไทยนิยมยั่งยืนของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดำเนินการให้เศรษฐกิจภายในชุมชนฐานรากเกิดการใช้จ่ายเงิน สำหรับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว๐๕๘๑๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ได้แจกทุกท่าน เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปให้ฟังสั้น ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการของไทยนิยมยั่งยืน หากมีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่มีในแผนสามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายประจักษ์ เจริญลาภ
รองประธานสภาฯ
นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ประธานสภาฯ
นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
น.ส.พิริดา ล่องกลาง
ปลัดอำเภอฯ

นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายนาน มาสูงเนิน
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕
นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ วรรคสอง ให้ทุกท่านพิจารณาแผนฯ อย่างละเอียด โดยเฉพาะโครงการของหมู่บ้านท่านว่า ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไข

ขยายเขตไฟฟ้า ม.๖ ไปหัวสะพาน ยาว ๑,๐๐๐ เมตร แต่ในเอกสาร เขียน ๑๐๐ เมตร และถนน คสล.จากประปา -ลำฉวมวก กว้าง ๔ เมตร ขอเปลี่ยนเป็น ๕ เมตร จะแก้ไขให้ ตามที่ท่านเสนอ

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดมีท่านใดสงสัย เสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้อธิบายแผน สมาชิกสภาฯยังตามไม่ทันขอเวลาได้ทบทวนก่อน ลงมติ จะทำความเข้าใจ ยังตามไม่ทัน อย่างของ ม. ๑๑ หน้า ๓๙ เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๑ เป็นโครงการในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ มีวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในเอกสาร ใส่จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลายโครงการยังไม่เข้าใจ ขอเวลาให้ทุกหมู่ได้ ตรวจสอบว่าตรง และถูกต้องหรือไม่

หน้า ๓๙ ข้อ ๑๖ เป็นโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.๑๑ ไม่ใช่ในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในข้อบัญญัติของ อบต. ของหมู่ ๑๑ ยังคงเดิม ขอชี้แจงเพิ่มเติมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในเวทีที่ ๑ มีหลายท้องถิ่นว่ามีในข้อบัญญัติ ในแผน ปี ๖๑-๖๒ ซึ่งบางโครงการยังไม่ได้ลงดำเนินการ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน ใช้โครงการของไทยนิยมยั่งยืน โดยให้ท่านหมายเหตุไว้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนใช้ โครงการของไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลมาแก้ปัญหาก็ได้ ส่วนใน ข้อบัญญัติฯ ท่านสามารถนำไปใช้ทำโครงการอื่นได้อีก ปัจจุบันการจัดทำแผนต้อง เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์น้ำเป็นอันดับแรก อันดับรอง คือ เมืองท่องเที่ยว ฉะนั้น การทำไทยนิยมยั่งยืนจึงเพื่อปรับปรุงแผนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัด แล้วให้มาปรับปรุงในสภาฯ โดยไทยนิยมประมวลผล เวทีที่ ๑ คีย์ข้อมูลเรียบร้อย นำเสนอปัญหาสู่นายอำเภอ

การยกเว้นแผนตามระเบียบ ถ้าจำเป็นเร่งด่วน รายงานไปที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าเงินไม่เพียงพอ สำหรับยุทธศาสตร์ชาติจะประกาศใช้ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงมีเวลาเหลือสำหรับการปรับปรุง แก้ไข ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ โครงการไทย นิยมฯ สำหรับเวทีที่ ๑ -๓ สามารถแก้ไขได้ เหลือเวทีที่ ๔

ทุกท่านตรวจสอบโครงการไทยนิยมฯ จะงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีปัญหาว่า บางหมู่บ้านยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าโครงการใด เช่นหมู่ ๑๕ ยังไม่สรุปว่าโครงการใด จัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นแผงโซลาเซลล์ แต่ตามระเบียบซื้อไม่ได้

จะประสานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ อีกครั้ง

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรือไม่

ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๓ หรือไม่

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภาฯ **๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑**

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาดได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว แต่ก่อนการพิจารณาขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาดชี้แจงระเบียบและวิธีการพิจารณา

เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

- ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดทุกท่านได้ทราบระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้ว เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเสนอครับ
- นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑
สามารถระมัดระวัง
- ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่าเห็นควรอนุมัติให้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถระมัดระวังหรือไม่
- มติที่ประชุม -อนุมัติ จำนวน ๒๑ เสียง -ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง
จำนวน ๒ เสียง
- ประธานสภาฯ ต่อไปก็เข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑
- วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ** เรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หินดาด ชี้แจงรายละเอียดครับ
- นายเจริญ ไปเจอะ
รองนายก อบต.หินดาด ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักการ** ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดทุกท่านคงได้ศึกษารายละเอียด
มาแล้ว ลำดับต่อไปให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงเพิ่มเติม
- น.ส.สุวิษญ์ นาครี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เคยตราข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาระดับประเทศ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสะอาด
ตลอดจนแนวทางการจัดการขยะเปลี่ยนไป สมควรปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
- ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจึงเห็นสมควรจัดทำร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเห็นชอบ
รายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
- ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑”

น.ส.สุวิทย์ นาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“สิ่งปฏิภูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร ถัง มูลสัตว์ ขากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

/ข้อ ๗ เจ้าของ...

น.ส.สุวิทย์ นาศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล หินดาดหรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดมอบให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาดตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด การจัดการ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด จัดไว้ให้

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูกสุลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้น แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด ค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาดจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

ในข้อ ๑๐ ขอแก้ไข เพิ่มเติม สำหรับในสำเนาข้อบัญญัติที่แจกทุกท่าน จะมี เอกสารและหลักฐาน ตาม (๑)-(๓) จะขอแก้ไขและเพิ่มเติมใหม่ เป็นดังนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (นิติบุคคล/บุคคล)

(๓) สำเนาเอกสารทะเบียนรถ/ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาดประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๙ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดุดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน

๑.๑.๓) มีบ่มดูสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่ง

ปฏิกูลด้วย

/๑.๑.๔) ท่อหรือสาย...

๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม

๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น โลโซน ๕%)

๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้อง
แสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดประกาศกำหนด

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะ
นำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกต้องลักษณะแห่งใด

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

(๒.๑) ต้องมีที่กำจัดที่ถูกต้องลักษณะตามกำหนดของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๒.๒) ต้องไม่มีการร้องเรียนถึงผลกระทบจากสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลจาก
พื้นที่ใกล้เคียงหรือหากพบภายหลังสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้

(๒.๓) ต้องไม่มีการถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่ทางสาธารณะและของเอกชน
ที่ไม่ได้รับความยินยอม

(๒.๔) อื่นๆตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดประกาศกำหนด

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย

(๓.๑) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกต้องลักษณะ

(๓.๒) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี)

(๓.๓) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
การควบคุมเหตุรำคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
รวมทั้ง สุขอนามัยของประชาชน

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย

(๔.๑) วิธีการกำจัดสิ่งมูลฝอยให้ถูกต้องลักษณะ

(๔.๒) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
การควบคุมเหตุรำคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
รวมทั้ง สุขอนามัยของประชาชน

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ

/เจ้าพนักงานท้องถิ่น...

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาดตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาดตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ ๑๔ ในการดำเนินการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล

(๑.๑) ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุมถุงมือยาง และรองเท้าน้ำยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุมถุงมือยาง และรองเท้าน้ำยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน

(๑.๒) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไกลโซล ๕%)

(๑.๓) ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที้ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ

(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไกลโซล ๕%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที้ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล หินดาดเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นกรขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นกรขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

/(๒) ต้องคำพิพากษา...

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๒๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำางานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดหรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)	
๑	ก. ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล		
	๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ ๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๐ ๑๕๐	
๒	ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป		
	(๒.๑) ค่าเก็บ ขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร		
	๒.๑.๑) วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร	เดือนละ	๔๐
	๒.๑.๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร	เดือนละ	๘๐
	๒.๑.๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร	เดือนละ	๑๒๐
	๒.๑.๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร	เดือนละ	๑๖๐
	๒.๑.๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร	เดือนละ	๑๘๐
	๒.๑.๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร	เดือนละ	๓๖๐
	๒.๑.๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร	เดือนละ	๕๔๐
	๒.๑.๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร	เดือนละ	๗๒๐
	๒.๑.๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร	เดือนละ	๙๐๐
	(๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป		
	๒.๒.๑) วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร	เดือนละ	๒,๐๐๐
๒.๒.๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร	เดือนละ	๒,๐๐๐	
(๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ			
๒.๓.๑) ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร	ครั้งละ	๑๕๐	
๒.๓.๒) เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร	ลูกบาศก์เมตรละ	๑๕๐	
๓	ข. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ		
	๓.๑) รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	ฉบับละ	๓,๐๐๐
	๓.๒) รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	ฉบับละ	๕,๐๐๐
	๓.๓) ให้บริการติดตั้งสุขาภิบาลชั่วคราว	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐
	๓.๔) ให้บริการสุขาชั่วคราว	ฉบับละ	๑๐,๐๐๐

น.ส.สุวิทย์ นาครี
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียม ลำดับที่ ๓ ข. ข้อตัด ๓.๓) ให้บริการติดตั้ง
สุขาภิบาลชั่วคราว ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท และข้อ ๓.๔) ให้บริการสุขาชั่วคราว
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตัดออกเนื่องจากไม่มีการให้บริการ ในส่วนของแบบคำ
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ ทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบ สม.๑ และแบบใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย แบบ สม.๒ จะอยู่ต่อท้ายร่างข้อบัญญัติฯ

ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ได้ชี้แจง รายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกท่านดูเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ
ดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง

ประธานสภาฯ
นายสมหมาย ดาวไธสง
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เชิญครับ
เรื่องเดิมคือฟาร์มไก่ ตกลงกันว่าจะสร้างกำแพงกันถาวรตลอดแนว แต่เวลาเขาทำ
เขาใช้สังกะสีกัน ตอนนั้นผมพัตสังกะสีออก มีกลิ่นเหม็น ฝุ่นละอองไก่ จังหวัดเคย
แนะนำให้ทำอุโมงค์เก็บฝุ่น เสร็จแล้วทำรั้วกันตลอดแนว เขาบอกเขาทำอุโมงค์
แล้วการจัดการก็ไม่สมบูรณ์ ตอนนั้นไม่ได้ดูแลกันในส่วนนี้เลย ทุกท่านไปดูได้เลยที่
สระน้ำมีแต่ฝุ่นละอองไก่เต็ม มุ้งที่นอนที่บ้านมีแต่ฝุ่นจับ แต่ก็ยังอยู่ได้ อยากให้ทาง
อบต.แจ้งฟาร์มให้ทำให้ดีขึ้น ดูแลในส่วนนี้ด้วย อย่าได้ปล่อยปะละเลย ทำเหมือน
ไม่สนใจกัน ไม่ต้องทำหรรษา แต่ขอแค่เห็นใจกัน

น.ส.สุวิทย์ นาครี
ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ฟาร์มมาขออนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะมีจ่ายค่าภาษี
โรงเรือนกับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อดีของการ
ออกข้อบัญญัติ อบต. เราสามารถเข้าไปควบคุมกิจการ เข้าช่วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งออกตาม พรบ.สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ ขอศึกษา
รายละเอียดของปัญหาและจะลงพื้นที่ไปแก้ไขตามอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือ
ท่านนายกฯ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจจะเข้า พรบ.สาธารณสุขฯ เหตุ
รำคาญ ก่อเหตุรำคาญให้อาจารย์ ที่ผ่านมามีปัญหากระจุกกระจิก แต่เราควบคุม
ได้ เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู อาจจะได้ออก ข้อบัญญัติ การควบคุมและการเลี้ยงและ
ปล่อยสัตว์

ประธานสภาฯ

ที่ท่านสมหมายได้ชี้แจงมาเป็นปัญหา มีกลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เป็นอันตราย ท่านยังมี
มีอะไรสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ รับหลักการ จำนวน ๒๒ เสียง ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

ประธานสภาฯ

มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อย

ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

การพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะยื่นเสนอแปรญัตติหรือไม่

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแปรญัตติ ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ได้เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. มาการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ที่ประชุม

รับทราบ

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด
ตรวจสอบ ผู้เข้าประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภา
ดำเนินการประชุมการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ในวาระนี้ให้สภาฯ พิจารณาว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ กระทบจะขอ
มติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๖๑

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง -เห็นชอบ
จำนวน ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

มติที่ประชุม

๔.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ว่าขอลอนญัตตินี้ เนื่องจาก
เอกสารยังไม่เรียบร้อย ยกไปเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

น.ส.พิริดา ล่องกลาง
ปลัดอำเภอฯ

๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙
และการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ
นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น
ใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ
ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์
เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

/น.ส.พิริดา...

น.ส.พิริดา ล่องกลาง
ปลัดอำเภอฯ

ท่านสมาชิกสภา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๒๒
ดูแลที่สาธารณประโยชน์ ถ้าแนวเขตไม่ชัดเจน ท่านต้องตั้งงบประมาณตรวจสอบ
แนวเขต ต้องออกเป็นโฉนดหลวง หนังสือสำคัญที่หลวง(นสล.)ที่สาธารณประโยชน์
เราสามารถขอใช้ประโยชน์ได้ จัดสรรเพื่อทำกิน ถ้าเกิดข้อพิพาท ให้ไกลเกลี่ยให้
ชาวบ้านออกแต่โดยดี ทำข้อตกลงกัน เมื่อไรที่หลวงจะใช้ให้ท่านออกแต่โดยดี
การขอใช้ประโยชน์ที่สาธารณะ สามารถขอใช้ได้ มีอายุคราวละ ๕ ปี ครบแล้วขอ
ใหม่ แล้วเอารายได้ส่วนหนึ่งเข้าแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นโดยกฎหมายบังคับให้ท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณวัด ตรวจสอบแนวเขต แล้วออกหนังสือ นสล. ท่านสามารถขอใช้ได้แต่
ขอถอนสภาพหรือไม่ถอนก็ได้ แต่ต้องต่อทุก ๕ ปี เสียค่ารังวัดแนวเขตใหม่ การ
ขอใช้ที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.
๒๕๕๓ ตามมาตรา ๙ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑

ข้อ ๘ ขอถอนสภาพก่อน เป็นชื่อโครงการนั้น ๆ ของ อบต. ขอถอนเสร็จ ขอใช้
ไปพร้อมกัน เช่น ท้องถิ่นจะขุดเจาะน้ำบาดาล ต้องขอใช้ที่สาธารณะ ถ้าเป็น นสล.
ต้องขอถอนสภาพเป็นประปาบาดาล ถอนสภาพแล้วจะเก็บค่ายังไง ต้องมีมติที่
ประชุม คำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย โดย อบต.จัดเก็บส่งรัฐ

ให้ท่านเข้าใจ ที่สาธารณะบ้านโคกสะอาด เป็น นสล. ใช้ไปใช้มาไม่ชัดเจน มียุค
ท่านชวน หลีกภัย ออกระเบียบป่าชุมชน ตอนนี้ได้ยกเลิกไม่มีรองรับแล้ว ตอนนี
เป็นป่าโคกสะอาด ใน นสล. จะอ้างว่าเป็นป่าชุมชนไม่ได้อีกแล้ว เพราะหมดสัญญา
ไปแล้ว เราจะใช้ นสล.เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากจะขอใช้ เริ่มจาก

๑. ตรวจสอบแนวเขต ให้ชัดเจน ขุดคลองใส่ไกรรอบที่ ให้ดูแล ๔x๔ เมตร
ต่อครอบครัว

๒. นำเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน จะขอใช้ผ่านแผนหมู่บ้าน ประชาคม ปรับปรุง
มาเข้าสภาฯ

๓. เข้าสภาฯ ขอใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ และขอถอนสภาพตามมาตรา ๘

๔. ยื่นเอกสารที่ดิน ที่ดินจะนำเข้าประชุม กบร. จังหวัด ส่วนใหญ่หาก
ประชาชนได้ประโยชน์ เขาจะไม่คัดค้าน

ฝากให้พนักงานศึกษาระเบียบ ท่านอย่าโยนให้อำเภอ อำเภอจะบอกว่า ท่านก็
เป็นเจ้าของงานเช่นกัน ท่านก็ต้องศึกษาระเบียบเช่นกัน พี่เลี้ยงที่ดี คือที่ดิน
ปรึกษาท่านนายอำเภอ และนิติกรในหน่วยงานของท่าน

ฝากสภาฯ พิจารณานุมัติ เป็นความจำเป็นเร่งด่วน อยากให้ท่านขอใช้
ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติม หากไม่พิจารณา ก็จะ
มีการบุกรุกไปเรื่อย ๆ จะยากแก่การแก้ไข หากมีผู้บุกรุก ชาวบ้านก็ผิด เราก็คงผิด
ท่านต้องขอตรวจสอบแนวเขต รังวัดก่อน ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ ลดความขัดแย้ง
ถ้าคุยไม่ได้ แจ้งอำเภอมาช่วย เราทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

วันนี้เรามีปลัดอำเภอฯ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ และการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ

นายเจริญ ไปเจอ
รองนายก อบต.หินตาด

นายเจริญ ไปเจอ
รองนายก อบต.ฯ

-สำหรับวันนี้ท่านนายกฯ ไม่ได้ร่วมประชุม ตามหนังสือบอกว่าท่านลาป่วย
ก็ไม่ทราบสาเหตุ ท่านนายกฯ ขอฝากขอบคุณมา สำหรับสมาชิก อบต. พนักงาน
เจ้าหน้าที่ร่วมงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพุทธวัน
ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ หมู่ ๔ สระมะค่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯ
เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านเป็นอย่างดี

-วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ มีโครงการจัดอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
มีกลุ่มผู้ฝึกการเข้าร่วมทุกหมู่บ้าน ฉะนั้นขอฝากสมาชิกฯทุกหมู่ที่ส่งรายชื่อกลุ่มผู้
ฝึกการเพื่อเข้าอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ หลังอบรมวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๑ จะรับไก่พันธุ์ไข่ อาหารและอุปกรณ์

-กำหนดการศึกษาดูงานพัฒนาผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนภายในตำบล
กำหนดวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ น.

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

รถออกจาก อบต. ฝากท่านสมาชิกฯ นำพี่น้อง ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี
- ตามรายชื่อที่ท่านได้ส่งมา อยากให้ท่านไปทุกคน หากไปไม่ได้จริง ๆ ให้เขียน
ใบมอบหมายให้คนไปแทน และให้คนไปแทนถ่านสำเนาบัตรประชาชนมายื่น
รถคันที่ ๑ มีหมู่ ๑, ๒, ๗, ๙, ๑๒ รถคันที่ ๒ มีหมู่ ๔, ๖, ๑๓ รถคันที่ ๓ มีหมู่
๓, ๑๑ รถคันที่ ๔ มีหมู่ ๕, ๑๔, ๑๕

- สำหรับการศึกษาดูงานของ อบต. กำหนดว่าวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อบรม
ขอให้มาอบรมทุกคนวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ออกเดินทาง ประมาณ ๒๑.๐๐ น.
ถึง ๒๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๓ วัน ๒ คืน สำหรับงบประมาณ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าท่านจะ
ไม่ได้ไปจะครบวาระก่อน จึงตั้งแค่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าไปครบทีมก็ต้องหา
งบประมาณเพิ่ม เป็นอำนาจผู้บริหารก็จะดำเนินการเองในส่วนนี้ ตอนแรกตั้งไว้
๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่คิดว่าท่านอาจจะไม่ได้ไป จะวาระครบก่อน เลยตั้งสำหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่แค่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดูงานเรื่องขยะ เรื่องผู้สูงอายุ

นายเจริญ ไปเจอ
รองนายก อบต.หินดาด

-สำหรับ ๗ วันอันตรายตามมติที่ประชุม ใครไม่มาเข้าเวร ให้ปรับคนละ ๒๐๐ บาท
สำหรับคนที่มาก็ขอขอบคุณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ คนที่ขาด คือ บัวเรียน
ทองปอน ไพร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คนที่ขาดคือ ภูเมศ นาน วันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๖๑ คนที่ขาด คือ เกยุมาศ ไพร ประจักษ์ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
คนที่ขาด คือ บัวเรียน ปาจารย์ บุญมา ทองปอน วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
คนที่ขาด คือ เกยุมาศ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ คนที่ขาด คือ เกยุมาศ นาน
สมหมาย ปาจารย์

-กำหนดแจกเบี้ยยังชีพวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอให้ท่านเตรียมความพร้อม
ผู้สูงอายุในการมารับเบี้ยยังชีพ

- การก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุที่นายกฯ ได้พูดว่า จะขอสถานที่บริเวณ
คนอุ้มหิน คิดว่าวันนี้จะขอมติ แต่ปรึกษาท่านแล้วเจ้าหน้าที่หลายส่วนก็บอกว่า
ไม่ได้เข้าระเบียบวาระ ถ้าเป็นเรื่องอื่น ๆ คงไม่สมบูรณ์ คงจะเป็นการประชุมคราว
หน้า จึงเรียนให้ท่านทราบ ป.เลอ เราจะกำหนด วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้
หรือไม่

เลขานุการสภาฯ

ไม่ได้ครับ

/นายเจริญ...

นายเจริญ ไปเจอ
รองนายกฯ

คงเป็นต้นเดือนพฤษภาคม กำหนดวันประชุมก็ยังไม่ชัดเจน ขอให้ท่าน
ประธานสภาฯ ท่านเลขาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ถึงจะแจ้งให้ท่านทราบ
-เรื่องที่ปลัดอำเภอมาคุยวันนี้ ตอนแรกคิดว่าจะให้สำรวจเฉพาะหมู่โคกสะอาด
แต่เมื่อสอบถามปลัดอำเภอแล้ว ทราบว่ากรณีของหมู่บ้านอื่นต้องสำรวจใหม่
ทั้งหมด เรื่องนี้ต้องคุยกับนายกฯ เจ้าหน้าที่ อีกครั้ง รายละเอียดจะดำเนินการ
อย่างไร ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ก็คงจะสำรวจและกันแนวเขต สำหรับคนที่
บุกรุกทำกินไปแล้ว คงจะเป็นการเข้าตามทีปลัดอำเภอแนะนำ

นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ตามประเด็นที่ท่านรองเจริญพูดจะมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานแผน ถ้าจะสำรวจ
แนวเขตต้องใช้เงินงบประมาณ ซึ่งต้องเป็นของ อบต.ในการสำรวจ ซึ่งในปีนี้ใน
ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ ไม่ได้ตั้งสำรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไว้ ถ้างานแผน
ไม่มีโครงการดังกล่าวก็ต้องเพิ่มเติมแผนอีก จึงขอปรึกษาสภาฯ วันนี้ ถ้าไม่มีใน
แผนจะไม่สามารถดำเนินการได้ แม้มีงบประมาณก็ตาม จึงขออนุญาตสภาฯ เพิ่ม
โครงการการสำรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตำบลหินดาด ในร่างแผนฉบับ
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ นี้ จะสามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย รายการใหม่ได้ ขอ
อนุญาตเพิ่มโครงการรังวัดแนวเขต

ประธานสภาฯ
นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ให้เปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ
คือวันนี้อยู่ในระเบียบวาระประชุมพิจารณาร่างแผนฯ หากเปิดประชุมสมัยวิสามัญ
เกรงว่านักวิเคราะห์ฯ จะทำไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านยกร่างแผนคณะกรรมการ
๒ ชุด และต้องผ่านประชาคมตำบลอีก การเพิ่มเติมแผนแต่ละครั้งต้องยกร่างผ่าน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทั้งหมด โครงการรังวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่มี
ในแผน ถ้าสภาฯ เห็นว่าสำคัญก็ขอเพิ่มในวันนี้ ที่สาธารณประโยชน์ มีเกือบทุกหมู่
เช่น ม.๑๑ ม.๓ ก็มี มีเกือบทุกหมู่ ขอเพิ่มอีกโครงการเดียว ชื่อโครงการว่า รังวัด
แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ภายในตำบลหินดาด

ประธานสภาฯ

งานนโยบายและแผนขอเพิ่มโครงการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตำบล
หินดาดในร่างแผนฉบับที่๓ นี้เพื่อที่จะมีโครงการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
ในแผน เพื่อที่จะได้ตั้งงบประมาณในการรังวัดตามที่ปลัดอำเภอแนะนำ จึงขอเรียน
ปรึกษาสภาฯ ว่ามีท่านใดจะขัดข้องหรือไม่ เชิญเสนอ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีผมขอสภาฯ ว่าเห็นควรบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนฯ เพื่อเราจะได้โอน
งบประมาณมาดำเนินการ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มโครงการโครงการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตำบล
หินดาดในแผนได้ตามที่เสนอ

นายธนพล ธีญญกรรม
นักพัฒนาชุมชน

- ขออนุญาต เอกสารที่แจกเป็นรายชื่อผู้สูงอายุที่จะให้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุให้
ท่านคูที่หมู่บ้านของท่าน หากมีรายชื่อให้มาเอาแบบลงทะเบียนที่ผม คัดมาจาก
ทะเบียนราษฎรอำเภอ สอบถามได้ผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒ เปลี่ยนระเบียบ
ใหม่ ก่อนหน้านั้น ๓๐ ตุลาคม คนที่เกิดหลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ มาลงทะเบียนแล้ว
จะจ่ายในเดือน ตุลาคม ให้รับมาแล้ว เพื่อรักษาสีทธิ อบต.จะทำประกาศ จะได้
จ่ายเบี้ยยังชีพ

/นายธนพล...

นายธนพล ธีญญกรรม
นักพัฒนาชุมชน

- เรื่องจัดตั้งศูนย์ ก่อสร้างศูนย์ ตอนนี้ของเราค่อนข้างล่าช้า ยังไงถ้ามีการประชุม ขอความกรุณาสมาชิกว่าให้เห็นควร เพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของทั้งตำบลศูนย์ ผู้สูงอายุ เวลาประชุมจะได้ไม่ประชุมนาน ท่านเข้ามา ท่านประธานประชุม ถือว่าเราเข้าใจกันแล้ว ไม่ต้องมาอธิบายในสภาฯ อีก เราเข้าใจกันแล้ว เนื่องจากครั้งนี้เขาเอาเข้าไม่ทัน ต้องขออภัยด้วย เขาให้ก่อสร้างให้เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ถ้าเราก่อสร้างไม่ทันก็ต้องทำหนังสือขออนุญาตกระทรวงการคลังอีก รอบ เนื่องจากได้รับงบ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าคืนไปก็เสียตาย ต้องชี้แจงจังหวัดอีก อีกอย่างค่อนข้างขอยาก ได้มาก็ถือเป็นโอกาสดีของเรา ครั้งนี้เข้าวาระไม่ทัน จริง ๆ ก็น่าจะทัน ขอรบกวนท่านอีกรอบ น่าจะเป็นวิสามัญ น่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง คิดว่า ๓๐ นาทีก็น่าจะจบเพราะเราทราบว่าจะสร้าง

ประธานสภาฯ

ตกลงให้เปิดสมัยวิสามัญ

นายสมหมาย ดาวโรสง

ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมเข้าแล้วประชุม น่าจะได้แล้วยกมือผ่าน ในที่ประชุมก็ ยอมรับเอาเรื่องนี้เข้าวาระแล้ว แล้วยกมือผ่านน่าจะได้

นายธนพล ธีญญกรรม
น.ส.สกลภัทร อินเยี่ยม

ถ้าทำตามนี้ได้จะดี เพราะเราต้องก่อสร้างให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนพอสมควร ขั้นตอนเราดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ อำเภอกลับกลับมาว่าเราทำเรื่องแนวเขตไม่ถูกต้อง ต้องนำเข้าสภาฯ ต้องพิจารณากัน คือต้องบรรจุเข้าวาระ จะเอาเข้าวันนี้ได้มั๊ย ถ้าท่านเห็นว่าเข้าได้ ถ้าเลขาสภาฯ อนุญาตก็เอาเข้า ถ้าไม่ได้ก็จะเปิดวิสามัญแล้วดำเนินการต่อ แต่ขั้นตอนเราขายแบบไปแล้ว ถ้าทำได้วันนี้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็เข้าครั้งต่อไป แต่ว่าขั้นตอนเดินไปแล้ว ในลักษณะนี้ อย่าเอาความยุ่งง่าย ผมคิดว่าในลักษณะการเพิ่ม การปรับปรุงในระเบียบในลักษณะนี้เข้าที่ประชุมต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯ อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง การเพิ่มควรปิดเป็นการเปิดสมัยวิสามัญดีกว่า ลักษณะการทำงานของสมาชิก เร่งด่วนขนาดไหน ขึ้นอยู่กับประธานสภาฯ พิจารณา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ ว่าประชุม ขอให้เป็นไปตามระเบียบ เรายังทำยุ่งสุมเสียง มันเสียง มันเร่งด่วนก็จริง เราทำให้เป็นไปตามระเบียบ ถ้ามันเร่งด่วน เราไม่สามารถเพิ่มในระเบียบ วาระได้จริง ๆ

นายสมหมาย ดาวโรสง

ที่ผมเสนอไป ไม่ใช่ทำให้เปลี่ยนแปลง ก็เอียงไปทางเจ้าหน้าที่ เพียงแต่เราจะทำได้มั๊ย ถ้าเราสามารถทำได้ ไม่ใช่ผมเสนอว่าต้องทำยังงี้ อย่างที่ภูเมศเสนอถูกต้อง ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ อย่าไปฝืนระเบียบ ข้อบังคับ อย่าไปฝืนคนที่เขาทำ

ประธานสภาฯ

ได้ปรึกษากับเลขาสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ ไม่เอา ให้เปิดวิสามัญ วันนี้ไม่ได้ เพื่อความถูกต้อง เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายทัศนัย พันเหนือ

งบประมาณवादภัย ลมพัดสังกะสี ยุงข้าวออก ทางผู้บริหารออกไปช่วยเหลือทางสมาชิกสภาฯ ก็ไปดู ถ่ายรูป มี ๑ ท่าน สังกะสีออก ๒๐ แผ่น ท่านนั้นไม่ได้สังกะสีเลยแต่ได้ไม้หน้าสาม ๔-๕ ตัว อีกท่านหนึ่งออก ๖ แผ่น อบต.ช่วย ๑ แผ่น ถ้าอย่างสังกะสี ๑๒ ฟุตออก ผู้บริหารไม่มีให้สังกะสี ๙ ฟุต แผ่นเดียว เช่นนี้ อยากสอบถามว่างบประมาณมีน้อยหรือมาก

/นายเจริญ...

นายเจริญ ไปเจอ
รองนายกฯ

การช่วยเหลือวาทภัย บ้านที่เกิดเหตุ มีหมู่ ๖, ๗, ๓, ๑๑, ๑๓ มีเจ้าหน้าที่ไปดู
พื้นที่จริง ให้ช่วยเหลือหลังคาละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท เห็นช่างจงด่วนเกิน ๒,๐๐๐
บาท ส่วนรายละเอียดอื่นต้องถามช่างจงบเป็นผู้ประเมิน ตัดสินใจว่าสมควรจะ
ช่วยเหลือเท่าไร ผู้บริหารไปร่วมดูพื้นที่เกิดเหตุจริง

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

เพิ่มเติมวาทภัย ขอชี้แจงรับผิดชอบโดยตรงในฐานะหัวหน้างานป้องกันฯ ที่ว่า
สังกะสี ๖ ฟุต น่าจะเป็นรายสุดท้ายที่ไม่ได้ เป็นรายหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อตั้งแต่
แรก แต่พอเห็นเราไปแจกมาแจ้งทีหลัง

นายทัศนัย พันเหนือ
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

รายสังเว สีเสแห แจ้งผ่านรองดำรง รองนายก อบต.ไป

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ทางอบต.ทำในรูปแบบคณะกรรมการไปตรวจ สังกะสีที่ออกไป ๒๐ แผ่น ไม่ได้
เสียหายทั้งหมด ก็ยังใช้ได้อยู่เอากลับมาก็ใหม่ก็ใช้ได้ เราไม่ได้พิจารณาทั้ง ๒๐ แผ่น
เหตุที่พิจารณาแบบนี้เนื่องจากระเบียบบอกว่าตามสถานการณ์คลัง ก็เลยพิจารณา
บางส่วน บางเจ้าเราไปให้เขาไม่เอา เขาจะเอาสันโท ซึ่งเราซื้อให้ไม่ได้ ส่วนไม้ก็
ไม่ได้ให้ทั้งหมด ต้องดูสถานการณ์คลัง บางส่วนจะเอากระเบื้องสี ให้ไม่ได้ ให้ได้
กระเบื้องขาว ให้ช่วยเหลือตนเองด้วย รายที่ยังไม่ได้ แจ้งชื่อมา จะเข้าไป
ตรวจสอบและดำเนินการช่วยต่อไป

ประธานสภาฯ
ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเลิศศักดิ์ พุ่มทานนท์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายปรารภ นางสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด